




หนา้ 1 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมยง ชาวนา ประธานสภาฯ สมยง ชาวนา  
2 นายสินชัย หาญศรี รองประธานสภาฯ สินชัย หาญศรี  
3 นางดรุณณี นาดี เลขานุการสภาฯ ดรุณณี นาดี  
4 นางเปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ เปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์  
5 นายส าราญ กลางพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ส าราญ กลางพิมาย  
6 นายอรุณ ใจสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ อรุณ ใจสูงเนิน  
7 นางสาวสุวีนา ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุวีนา ศรีบุญเรือง  
8 นายบริสุทธิ์ ชาวสวน สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บริสุทธิ์ ชาวสวน  
9 นางส ารวย โขสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ส ารวย โขสันเทียะ  

10 นายประทวน เทศแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ประทวน เทศแก้ว  
11 นางสาวสุกัญญา ศรีบุดดา สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ สุกัญญา ศรีบุดดา  

12 นายณรงค์ จันทร์พรม สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ณรงค์ จันทร์พรม  
13 นายเสถียร ประวันนา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓   ลาป่วย 
14 นางนุจรี คิดถาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ นุจรี คิดถาง  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ สุกัญญา  ชัยศรี  

2 นายบุญสวย  อยู่บุรี รองนายก อบต.บัวใหญ่ บุญสวย  อยู่บุร ี  

3 นายสมปอง  ช้างสาร รองนายก อบต.บัวใหญ่ สมปอง  ช้างสาร  
4 นายชินกฤต  นรมาตร ปลัด อบต.บัวใหญ่ ชินกฤต  นรมาตร  
5 นายสุภาพ  วงค์อ ามาตร ผู้อ านวยการกองช่าง สุภาพ  วงค์อ ามาตร  

6 พ.จ.อ.วันชัย  สุราเสถียรกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุข วันชัย  สุราเสถียรกุล  

7 นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ วิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์  

8 นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น ผู้อ านวยการกองคลัง ธัญญาวรรณ  อยู่เย็น  

9 นายชัยยัณต์  คงมา นักทรัพยากรบุคคล ชัยยัณต์  คงมา  
 



หนา้ 2 

เมื่อถึงก าหนดเวลาเปิดการประชุม นางดรุณณี  นาดี เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งให้สมาชิก 
สภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมเข้าห้องประชุม พร้อมได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม ซึ่งเมื่อครบ
องค์ประชุมแล้วได้เรียนเชิญ นายสมยง  ชาวนา ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระศรีรัตนตรัย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ 
ประธานสภาฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
   - เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยากให้ 

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 
(Pfizer ) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที ่
โรงพยาบาลบัวใหญ่ ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-14.00 น. 
- เรื่อง ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬาเปตอง ของ อบต.บัวใหญ่ ของเรา ที่ได้ท าการ 
แข่งขันงานท้าวสุรนารีบัวไหมบัวใหญ่ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประเภท ถ้วย ข ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
   เมื่อวันที่ 10 มกราคม ๒๕๖5 
นายสมยง  ชาวนา  - ในระเบียบวาระที่ ๒ นี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ร่วมตรวจสอบส าเนา 
  ประธานสภาฯ เอกสารรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 10 

มกราคม 2565 อีกครั้งก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
นายสมยง  ชาวนา - การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 มีสมาชิก 
  ประธานสภาฯ  ท่านใด จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนหรือไม่ครับ 
นายอรุณ  ใจสูงเนิน - ขอแก้ไข หน้าที่ 16 ที่นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3) ได้แถลงนโยบาย ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ แนะน าคณะผู้บริหาร ให้สภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้รับทราบ จะประกอบไปด้วย รองนายก จ านวน 2 คน  
เลขานุการนายก จ านวน 1 คน และอีกหนึ่งต าแหน่งที่ได้แต่งตั้งข้ึนมา ก็คือ  
ต าแหน่งที่ปรึกษานายก จ านวน 1 คน จึงขอแนะน าให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลบัวใหญ่ ได้รับทราบ ดังต่อไปนี้ 

1. นายพิกุล  การงาน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
2. นายบุญสวย  อยู่บุรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
3. นายสมปอง  ช้างสาร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
4. นายบุญเรือง  คอกสี  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

    ขอแก้ไข ดังนี้ 
1. นายบุญสวย  อยู่บุรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
2. นายสมปอง  ช้างสาร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
3. นายบุญเรือง  คอกสี  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
4. นายพิกุล  การงาน  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนหรือไม่ครับ ก่อนที่กระผมจะขอมติ 
  ประธานสภาฯ  ที่ประชุม ขอเชิญครับ 
 
 
 



หนา้ 3 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4  
      (นายก อบต.) มกราคม 2565 เรื่อง การแถลงนโยบาย ไดแ้นะน าคณะผู้บริหาร ให้สภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้รับทราบ ซึ่งในส่วนของ นายพิกุล  การงาน รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีอาการป่วย และได้มาแจ้งให้นายกได้รับทราบว่า ไม่ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้กล่าวได้ นายกจึงได้แต่งตั้งคณะผู้บริหารขึ้นมาใหม่ โดยได้ให้นาย 
พิกุล  การงาน  ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จึงขอ 
อนุญาตน าเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนหรือไม่ครับ ก่อนที่กระผมจะขอมติ 
  ประธานสภาฯ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่  

10 มกราคม 2565 ครบถ้วนและถูกต้อง 
ที่ประชุม - เมื่อผู้ เข้าประชุมทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว 

เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 10 มกราคม ๒๕๖5  
มติที่ประชุม ผู้มาประชุม 13   คน 

รับรอง  10   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

  ไม่รับรอง         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นายสมยง  ชาวนา 3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  
  ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 8 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 5 รายการ และขออนุมัติโอนเพิ่ม จ านวน 1  

รายการ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นางดรุณณี  นาดี  - ในระเบียบวาระท่ี 3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
เลขานุการสภาฯ  งบประมาณ ๒๕๖5 ครั้งที่ 8 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 5 รายการ และขออนุมัติ 

โอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
กองช่าง 
โอนลด 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4 (ถังแชมเปญ) ขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร  
งบประมาณอนุมัติ 371,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) งบประมาณ 
คงเหลือก่อนโอน 371,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้  
371,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 
2. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 374,460  
บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
109,460 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 15,700 บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 93,760 บาท 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น  386,700 บาท 
 



หนา้ 4 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4 ก่อสร้างหอถังสูง 12 เมตร พร้อมถังบรรจุน้ า 4 ถัง รวมความจุน้ าไม่ 
น้อยกว่า 8,000 ลิตร ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 386,700 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4 ก่อสร้าง 
หอถังสูง 12 เมตร พร้อมถังบรรจุน้ า 4 ถัง รวมความจุน้ าไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร 
ส านักปลัด 
โอนลด 
1. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 374,460  
บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
93,760 บาท (เก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 72,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ หลังโอน 21,760 บาท 

      รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 72,000 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อวิทยุสื่อสาร จ านวน 6 เครื่อง ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย  
ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 72,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 72,000 บาท เพื่อจ่าย 
เป็นค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร จ านวน 6 เครื่อง 
กองการศึกษา 
โอนลด 

   1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงิน 
อุดหนุนส่วนราชการ ประเภทอุดหนุนกิจกรรม กศน.ต าบลบัวใหญ่ งบประมาณอนุมัติ  
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท (สอง 
หมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 8,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 
หลังโอน 12,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 8,000 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ส านักงาน จัดซื้อพัดลมหมุนติดเพดาน ๑๘ นิ้ว จ านวน ๔ ตัว ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
จ่าย ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้ 8,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมหมุน
ติดเพดาน ๑๘ นิ้ว จ านวน ๔ ตัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
โอนลด 
2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบเงินอุดหนุน  หมวดเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ ประเภทอุดหนุนกิจกรรม กศน.ต าบลบัวใหญ่ งบประมาณอนุมัติ 
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 12,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นสองพันบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้  4,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 4,000 บาท 
 



หนา้ 5 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์
ส านักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน ๒ ตัว (ราคารวมค่าติดตั้ง) ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้จ่าย ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้ 4,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติด
ผนัง จ านวน  ๒ ตัว (ราคารวมค่าติดตั้ง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่ 
โอนลด 
3. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงิน 
อุดหนุนส่วนราชการ ประเภทอุดหนุนกิจกรรม กศน.ต าบลบัวใหญ่ งบประมาณอนุมัติ  
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 8,0๐๐ บาท (แปดพัน 
ห้าบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 5,5๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 
หลังโอน 2,50๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 5,500 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
3. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อถังเก็บน้ า ขนาด 1,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ซึ่ง 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 5,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ า ขนาด 1,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง (ราคารวมค่าติดตั้ง) เพ่ือใช้ใน 
การบริหารจัดการน้ าในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ 
โอนลด 
4. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบเงินอุดหนุน  หมวดเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ ประเภทอุดหนุนกิจกรรม กศน.ต าบลบัวใหญ่ งบประมาณอนุมัติ 
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,5๐๐ บาท (สองพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 2,5๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 
4. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลด
ครั้งนี้ 1,0๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 19,00๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 3,500 บาท 
   โอนเพิ่ม 
   4. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย ขนาด 12 นิ้ว  
จ านวน ๑ ชุด งบประมาณอนุมัติ 3,50๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณ 
คงเหลือก่อนโอน ๓,5๐0 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 3,๕๐๐ บาท  
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย ขนาด 12 นิ้ว จ านวน ๑ ชุด 
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นายสมยง  ชาวนา - ขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
  ประธานสภาฯ  ประชุม ทุกท่าน ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามอีกหรือไม ่ขอเชิญ 

ครับ 
นายสินชัย  หาญศรี - ขอสอบถาม เกี่ยวกับการขอโอนงบประมาณ กองการศึกษาฯ หน้าที่ 3 
 รองประธานสภาฯ โอนลด 

4. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบเงินอุดหนุน  หมวดเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ ประเภทอุดหนุนกิจกรรม กศน.ต าบลบัวใหญ่ งบประมาณอนุมัติ 
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,5๐๐ บาท (สองพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 2,5๐๐ บาท (สามพันห้าบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 
4. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลด
ครั้งนี้ 1,0๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 19,00๐ บาท (หนึ่ง
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 3,500 บาท 
นายสมยง  ชาวนา - ขอเชิญ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
  ประธานสภาฯ  ประชุม ทุกท่าน ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย ์ - ขอแก้ไข ครับ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ขอโอนลดครั้งนี้ 2,5๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และขอโอนลดครั้งนี้ 1,0๐๐  

บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 19,00๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าพัน 
บาทถ้วน) ครับ และจักได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข ต่อไปครับ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติในท่ีประชุม  
  ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 5 รายการ และขอโอนเพิ่ม  
จ านวน 1 รายการ ครับ 
มติที่ประชุม ผู้มาประชุม 13   คน 

รับรอง  10   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง  

     ไม่รับรอง         ไม่มี 
 
นายสมยง  ชาวนา 3.2 ขอความเห็นชอบอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
  ประธานสภาฯ  งบประมาณ ๒๕๖5 ครั้งที่ 2 จ านวน 3 รายการ ขอเชิญเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดให้ 

สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นางดรุณณี  นาดี  - ในระเบียบวาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
เลขานุการสภาฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ครั้งที่ 2 จ านวน 3 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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กองช่าง 
ข้อความเดิม 
1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 จากสระน้ าถึงโคกโนนดู่ ถนน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
397.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ  ท.1-06 ที่ อบต.บัวใหญ่ ก าหนด)  
งบประมาณ 352,800 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 39 ล าดับที่ 1 
ข้อความใหม่ 
1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 จากสระน้ าถึงโคกโนนดู่ ถนน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
397.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ  ท.1-06 ที่ อบต.บัวใหญ่  
ก าหนด) งบประมาณ 352,800 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดย 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  
2565) หน้าที่ 39 ล าดับที่ 1 
ข้อความเดิม 

   2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 ไปซอยบ้านนางเปลี่ยง จันทร์ 
ภิรมย์ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ 
น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ ท.1-06 ที่ อบต.บัวใหญ่  
ก าหนด) งบประมาณ 342,400 บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดย 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ 
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 5 
ข้อความใหม่ 
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 ไปซอยบ้านนางเปลี่ยง จันทร์ 
ภิรมย์ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ 
น้อยกว่า 390.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย และป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ท.1-06 ที่ อบต.บัวใหญ่  
ก าหนด) งบประมาณ 342,400 บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดย 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2563 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 5 
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กองการศึกษาฯ 
ข้อความเดิม 

     ๑) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน        
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณ 
  นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
  (Level) เดยีวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB    
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด  
  Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T  
  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๓ ข้อ ๖   
โดยเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ 
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ข้อความใหม่ 
๑) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ เครื่อง (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน  
  (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน 
  การประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
  สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔ GHz หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
  (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด  
  Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T  
  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
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- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๔ ข้อ ๖ 
โดยเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ 
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

นายสมยง  ชาวนา - ขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
  ประธานสภาฯ  ประชุม ทุกท่าน ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ 

ขอเชิญครับ 
นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติในท่ีประชุม  
  ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ครั้งที่ 2 จ านวน 3 รายการ ครับ 
มติที่ประชุม ผู้มาประชุม 13   คน 

รับรอง  10   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง  

     ไม่รับรอง         ไม่มี 
 
นายสมยง  ชาวนา 3.3 ขอความเห็นชอบรื้อถอนถังเหล็กเก็บน้ า (แชมเปญ) บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8 (ถังเก่า) 
  ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด อยากเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรื้อถอน 

ถังเหล็กเก็บน้ า (แชมเปญ) บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8 (ถังเก่า) ขอเชิญครับ 
นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรื้อถอนถังเหล็ก 
  ประธานสภาฯ เก็บน้ า (แชมเปญ) บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8 (ถังเก่า) หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติในที่

ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบรื้อถอนถังเหล็กเก็บน้ า (แชมเปญ) 
บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8 (ถังเก่า) ครับ 
มติที่ประชุม ผู้มาประชุม 13   คน 

รับรอง  10   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง  

     ไม่รับรอง         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสมยง  ชาวนา - ในระเบียบวาระที่ 4 กระผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
  ประธานสภาฯ  ทุกท่าน อยากจะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ 
นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย ์ - เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให้กับ หมู่บ้าน ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 เรายังไม่ได ้
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด แต่จะขอจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาก่อน 

เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนในหมู่บ้านได้มีอุปกรณ์กีฬา จึงอยากจะขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ  
ทุกท่าน ได้รับทราบ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้น าได้รับทราบด้วย หมู่บ้านละ 5,000  
บาท ซึ่งคณะกรรมการก็จะประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเยาวชนใน 
หมู่บ้าน ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อให้ทราบด้วย ขอขอบคุณครับ 
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นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นางสาวสุกัญญา  ศรีบุดดา - ขอความอนุเคราะห์ กองช่าง ออกไปส ารวจและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ซอยหลังสวน 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9) ซึ่งพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจ านวนมาก เนื่องจากการสัญจรไปมา 

ในช่วงที่ฝนตกก็จะท าให้เกิดน้ าท่วมขัง ขอขอบคุณค่ะ 
นางเปรมฤดี  ตระกูลสันติรัตน์ - ขอความอนุเคราะห์รื้อถอนถังประปา (ถังเก่า) ที่โรงเรียนบ้านป่าตองสามัคคี เนื่องจาก  
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1) เกิดพายุอาจท าให้เกิดอันตรายแก่พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน 

- เรื่อง ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านโกลเด้นแลนด์ เนื่องจากการสัญจรไปมาไม่สะดวก 
- เรื่อง ซ่อมแซมถนน สายไปทางบ้านน้ าอ้อม เนื่องจากได้ปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว แต่ยังไม่ 
ตลอดสาย 

   - ขอขอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหาร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า  
และเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้กับพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านป่าตอง ขอบคุณมากค่ะ 

นายณรงค์  จันทร์พรม - เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา อยากทราบว่า ให้กรอกเอกสารแล้วให้กองการศึกษาฯ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11) ด าเนินการจัดซื้อ หรือว่า ให้มีมติเห็นชอบให้ซื้ออุปกรณ์กีฬา อยากทราบรายละเอียด 

เพ่ิมเติม ขอขอบคุณครับ 
นายบุญสวย  อยู่บุรี - เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา กระผมอยากปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน พร้อมด้วย 
 (รองนายก อบต.) ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เสียก่อน ก่อนที่จะลงมติ หลังจากเลิกประชุมจะขอ 

ปรึกษาหารือ ขอขอบคุณครับ 
นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นางดรุณณี  นาดี  - ขอชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาในหมู่บ้าน บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12 ซึ่งขณะนี้เกิดฝนตก และดิฉัน 
เลขานุการสภาฯ  ได้เคยเสนอไว้ ทางแยกคุ้มประปา บ้านเลขท่ี 94 และบ้านเลขที่ 82 ซ่ึงเป็นถนนหินคลุก  

และในช่วงฝนตกที่ผ่านมาปริมาณหินคลุกที่อยู่บนผิวถนนกระจัดกระจายไปจึงท าให้การ 
สัญจรไปมาไม่สะดวก จึงได้ขอแจ้งมายังคณะผู้บริหาร ขอความอนุเคราะห์หินคลุก 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านเลขที่ดังกล่าว ขอขอบคุณค่ะ 

   - ขอขยายไฟฟ้า จากคุ้มประปา ไปทางบ้านที่ราบสูง ซึ่งมีพ่ีน้องประชาชนสัญจรไปมาอาจ 
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอเสนอมายังที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรับทราบ 
ปัญหาของหมู่บ้าน บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12 และขอความอนุเคราะห์ด าเนินการแก้ไขและ 
ปรับปรุง ต่อไป ขอขอบคุณค่ะ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ตามท่ีทุกท่านได้ร้องทุกข์มา หรือได้แจ้งปัญหามาในวันนี้ นายกขอมอบให้ผู้อ านวยการ 
      (นายก อบต.) กองช่าง ลงพื้นที่ออกไปตรวจสอบดูแลในส่วนใดที่ต้องแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนที่รับ 

ความเดือดร้อนในเบื้องต้น เพ่ือที่จะได้ด าเนินการหางบประมาณเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
ต่อไป จึงขอน าชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ 
- เรื่อง ถังประปา (แชมเปญ) ที่อยู่ในโรงเรียนบ้านป่าตองสามัคคี นายกได้สอบถามไปยัง 
โรงเรียน ซึ่งปรากฏว่าเป็นถังประปาของกรมทรัพยากรน้ า และหากเป็นของหน่วยงานอื่น 
เราไม่สามารถไปด าเนินการรื้อถอนได้ นอกจากจะต้องท าหนังสือไปขออนุญาตตาม 
ระเบียบขั้นตอนเสียก่อน ขอขอบคุณค่ะ 

 
 
 



หนา้ 11 

นายอรุณ  ใจสูงเนิน - ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนในหมู่บ้าน บ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3 การรื้อถอน 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3) ถังประปา (แชมเปญ) ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ของ อบต. ของเรา ไม่ทราบว่า จะมีวิธีการ 

ด าเนินการรื้อถอนอย่างไร และรื้อถอนมาแล้วจะเก็บไว้อย่างไรหรือจะประมูลขายเพ่ือ
จัดเก็บเป็นรายได้ให้แก่ อบต. ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง การรื้อถอนถังประปา (แชมเปญ) มาแล้ว จะเก็บรักษาไว้ที่ใด จะขอตรวจสอบ 
      (นายก อบต.) อีกครั้งหนึ่ง และจะได้สอบถามไปยังเจ้าพนักงานพัสดุ ถ้าหากเป็นครุภัณฑ์ของ อบต. 

ก็จะได้จัดจ าหน่าย แต่หากเป็นของหมู่บ้านก็จะให้หมู่บ้านด าเนินการรับผิดชอบ 
จัดจ าหน่าย ต่อไป 

นางสาวสุกัญญา  ศรีบุดดา - ตามท่ีบ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 ได้ด าเนินการโครงการขุดลอกสระหนองสะแบง 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9) (ขนาดใหญ่) แต่ทางหมู่บ้านได้ประสบปัญหาในเรื่องของน้ าประปาไม่สะอาด จึงอยากให้  

อบต. ปรับปรุงระบบน้ าประปาให้กับหมู่บ้าน บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 ขอขอบคุณค่ะ 
นายประทวน  เทศแก้ว - ถนนสายหลัก บ้านหนองตะไก้ เชื่อมต่อบ้านห้วยแคน ปีที่ผ่านมา ท่านนายกได้ให้ความ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8) อนุเคราะห์ดินทรายมาซ่อมแซมถนนที่เกิดการกัดเซาะของน้ า ขณะนี้เกิดการช ารุด 

เสียหายอีกแล้ว จึงอยากให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณครับ 
นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  จันทร์พรม - ขอขอบคุณ คณะฝ่ายผู้บริหาร ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในเรื่องของไฟฟ้าส่อง 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11) สว่างสาธารณะ ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้ร้องทุกข์เข้ามาก็ได้ปรับปรุงแก้ไขอย่าง 

ทันท่วงที และก็ขอขอบคุณในเรื่องของโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเกรด 
ถนนบ้านน้ าอ้อม และโครงการขุดเจาะน้ าบาดาล ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วจ านวน 1 บ่อ 
และเหลืออีกจ านวน 1 บ่อด้วยกัน และโครงการต่างๆ บ้านน้ าอ้อม หมู่ที่ 11 ได้ร้องทุกข ์
เข้ามา ต้องขอขอบคุณฝ่ายคณะผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นความส าคัญของประชาชนในหมู่บ้าน 
และหมู่ที่ 11 และในเรื่องของการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา สมาชิกสภาฯ (คนใหม่)  
กระผมเล็งเห็นความส าคัญ อยากให้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพ่ือที่จะได้รู้ข้อระเบียบ 
กฎหมายต่างๆ เพ่ือมาพัฒนาในหมู่บ้านของเรา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการในองค์กรของเราให้ดียิ่งขึ้น จึงขอน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ  
ขอขอบคุณครับ 

นายบุญสวย  อยู่บุรี - ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ร้องเรียนร้องทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุง    
  (รองนายก อบต.) ซ่อมแซมถนน หรือเรื่องของการตัดแต่งก่ิงต้นไม้ ขอฝากมายังประธานสภาฯ หมู่บ้านใดที ่

มีความประสงค์จะให้ อบต. ด าเนินการตัดแต่งก่ิงต้นไม้ อยากให้ช่วยประสานพี่น้อง 
ประชาชนในหมู่บ้านมาด าเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ท่ีออกไปด าเนินการช่วยเหลือด้วย  
เนื่องจากพนักงาน อบต. ของเรา ต้องด าเนินงานหลายภารกิจด้วยกัน ขอขอบคุณครับ 

นางดรุณณี  นาดี  - ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตามโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น โครงการ
เลขานุการสภาฯ  จัดซื้ออุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ของ อสม. จ านวน 5,000 บาท และโครงการ 

การพัฒนาหมู่บ้าน จ านวน 5,000 บาท ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว ขอขอบคุณค่ะ 
พ.จ.อ.วันชัย  สุราเสถียรกุล - ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของ อสม. และโครงการของผู้น าหมู่บ้าน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข โครงการละ 5,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งกองสาธารณสุขฯ 
   ไดด้ าเนินการจัดท าเอกสารเสนอไปยังคณะผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเรียนให้ 

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ 
นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 











หนา้ 1 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมยง ชาวนา ประธานสภาฯ สมยง ชาวนา  
2 นายสินชัย หาญศรี รองประธานสภาฯ สินชัย หาญศรี  
3 นางดรุณณี นาดี เลขานุการสภาฯ ดรุณณี นาดี  
4 นางเปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ เปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์  
5 นายส าราญ กลางพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ส าราญ กลางพิมาย ลาป่วย 
6 นายอรุณ ใจสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ อรุณ ใจสูงเนิน  
7 นางสาวสุวีนา ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุวีนา ศรีบุญเรือง ลาป่วย 
8 นายบริสุทธิ์ ชาวสวน สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บริสุทธิ์ ชาวสวน  
9 นางส ารวย โขสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ส ารวย โขสันเทียะ ลาป่วย 

10 นายประทวน เทศแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ประทวน เทศแก้ว  
11 นางสาวสุกัญญา ศรีบุดดา สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ สุกัญญา ศรีบุดดา ลาป่วย 

12 นายณรงค์ จันทร์พรม สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ณรงค์ จันทร์พรม  
13 นายเสถียร ประวันนา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ เสถียร ประวันนา  
14 นางนุจรี คิดถาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ นุจรี คิดถาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ สุกัญญา  ชัยศรี  

2 นายบุญสวย  อยู่บุรี รองนายก อบต.บัวใหญ่ บุญสวย  อยู่บุรี  

3 นายสมปอง  ช้างสาร รองนายก อบต.บัวใหญ่ สมปอง  ช้างสาร  
4 นายบุญเรือง  คอกสี เลขานุการ นายก อบต.บัวใหญ่ บุญเรือง  คอกสี  
5 นายพล  ไพงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 พล  ไพงาม  
6 นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น ผู้อ านวยการกองคลัง ธัญญาวรรณ  อยู่เย็น  
7 นายสมาน  ลุนอุดม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 สมาน  ลุนอุดม  
8 นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ วิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์  
9 นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ รองปลัด อบต.บัวใหญ่ ประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์  

10 นายสุภาพ  วงค์อ ามาตร ผู้อ านวยการกองช่าง สุภาพ  วงค์อ ามาตร  
11 นายชินกฤต  นรมาตร ปลัด อบต.บัวใหญ่ ชินกฤต  นรมาตร  
12 จ่าเอกสนั่น  จันทะโคตร์ นักจัดการงานทั่วไป สนั่น  จันทะโคตร์  

13 นายอนุสรณ์  อัศวเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุสรณ์  อัศวเสนา  

14 นายเสวียน  หมั่นกิจ หัวหน้าส านักปลัด เสวียน  หมั่นกิจ  
 

เมื่อถึงก าหนดเวลาเปิดการประชุม นางดรุณณี  นาดี เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งให้สมาชิก 
สภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมเข้าห้องประชุม พร้อมได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม ซึ่งเมื่อครบ
องค์ประชุมแล้วได้เรียนเชิญ นายสมยง  ชาวนา ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระศรีรัตนตรัย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ 
ประธานสภาฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
   - เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการจัดท า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ และระเบียบสิทธิและ 
สวัสดิการของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีต้องรู้ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565  
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และหวัง 
เป็นอย่างยิ่งว่า จะน าความรู้ความสามารถที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ มาปรับใช้ใน 
ต าบลบัวใหญ่ของเรา 
- ขอประชาสัมพันธ์ หลังจากประชุมสภาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน ร่วมเปิดจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่หน้า อบต. 
บัวใหญ่ ของเรา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
   เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖5 
นายสมยง  ชาวนา  - ในระเบียบวาระที่ ๒ นี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ร่วมตรวจสอบส าเนา 
  ประธานสภาฯ เอกสารรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2565 อีกครั้งก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 



หนา้ 3 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนหรือไม่ครับ ก่อนที่กระผมจะขอมติ 
  ประธานสภาฯ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ครบถ้วนและถูกต้อง 
ที่ประชุม - เมื่อผู้ เข้าประชุมทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว 

เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 
มติที่ประชุม ผู้มาประชุม 10   คน 

รับรอง    7   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

  ไม่รับรอง         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นายสมยง  ชาวนา 3.1 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
  ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นางดรุณณี  นาดี  - ในระเบียบวาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เลขานุการสภาฯ  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ซึ่งรายละเอียดตาม 

เอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบแล้วนั้น จึงอยากให้สมาชิกสภาฯ  
ทุกท่าน ตรวจสอบโครงการที่เราได้ผ่านการประชุมประชาคมในระดับต าบล ว่ามีโครงการ 
ใดตกหล่นหรือไม่ จะได้พิจารณาให้ขอความเห็นชอบแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)  
ต่อไป 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติในท่ีประชุม  
  ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - 2565)  

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ครับ 
มติที่ประชุม ผู้มาประชุม 10   คน 

รับรอง    7   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

     ไม่รับรอง         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสมยง  ชาวนา - ในระเบียบวาระที่ 4 กระผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
  ประธานสภาฯ  ทุกท่าน อยากจะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ 
นายณรงค์  จันทร์พรม - เรื่อง สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค covid 2019 อยากสอบทราบเกี่ยวกับการ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11) ช่วยเหลือเกี่ยวกับถุงยังชีพส าหรับผู้กักตัว ซึ่งพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านได้สอบถามมายัง 

กระผม จึงขอน าเรียนปรึกษาคณะฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ว่าจะมีวิธีในการ 
แก้ไขปัญหาอย่างไร ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ตามท่ีได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ จังหวัดนครราชสีมาได้ชี้แจงเกี่ยวกับ 
      (นายก อบต.) การช่วยเหลือในเรื่องของถุงยังชีพได้ แต่อาจจะล่าช้า แต่นายกก็จะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ 

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประจ าต าบลบัวใหญ่ ซึ่งเป็นโรคประจ าถ่ินแล้ว  
เราไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันที และงบประมาณก็สามารถช่วยเหลือได้ แต่ต้องปฏิบัติ 
ตามระเบียบฯ ตามข้ันตอนก็ต้องร้องทุกข์ทั่วไปมายัง อบต. ขอขอบคุณค่ะ 



หนา้ 4 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ขอประสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านสะอาดต าบลบัวใหญ่เมืองน่าอยู่ปราศจากโรคภัย 
      (นายก อบต.) ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้น าหมู่บ้านและสมาชิกได้ร่วมกันเขียนโครงการขอสนับสนุน 

งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นต าบลบัวใหญ่ (สปสช.) หมู่บ้านละ  
5,000 บาท ซึ่งได้ก าหนดจัดกิจกรรมท าความสะอาดหมู่บ้าน บางหมู่บ้านก็ได้ด าเนินการ 
ไปแล้ว แต่ก็จะเหลือบางหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ด าเนินกิจกรรม ซึ่งมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมให้แต่ละ 
หมู่บ้านจัดท าถังขยะเปียก จากเดิมได้ก าหนดถังขยะเปียกไว้ 1 จุด จึงขอเพ่ิมเติมเป็น 
จ านวน 2 จุด ให้ท่านสมาชิกก าหนดจุดของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการ 
จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณค่ะ 

นายบริสุทธิ์  ชาวสวน - อยากสอบถามเก่ียวกับการจัดท าถังขยะเปียกจะน ามาจากท่ีใดครับ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5) 
นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - การจัดท าถังขยะเปียก งบประมาณจะอยู่ในวงเงิน 5,000 บาท ให้แต่ละหมู่บ้าน 
      (นายก อบต.) บริหารจัดการ ในการประเมินของกองทุนฯ ก็จะประเมินตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเรื่องของ 

การจัดท าถังขยะเปียก ขอขอบคุณค่ะ 
นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  จันทร์พรม - เรื่อง ถังขยะเปียก อยากทราบว่า ขนาดของถังขยะเปียกนั้น ต้องใช้ขนาดเท่าใด ของ 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11) จ านวนงบประมาณ 5,000 บาท 
   - เรื่อง ธนาคารน้ าใต้ดิน ไม่ทราบว่า เราจะด าเนินการนั้น อบต. จะสนับสนุนงบประมาณ 

หรือไม่ หรือให้เจ้าหน้าที่ออกมาด าเนินการ ซึ่งบ้านน้ าอ้อม หมู่ที่  11 ที่มีน้ าท่วมขัง
จ านวนหลายหลังด้วยกัน ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ขนาดของถังขยะเปียก เราไม่ได้ก าหนด แต่ให้ดูปริมาณขยะของแต่ละหมู่บ้าน และ 
      (นายก อบต.) อยากให้ส ารวจการน าถังขยะเปียกไปวางแต่ละจุดด้วย หากขยะเต็มถังเม่ือใดก็ให้เทขยะ 

ลงในหลุมแล้วก็ขุดหลุมใหม่เพ่ิม ส่วนเศษอาหารเศษผลไม้ต่างๆ ก็จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ 
แล้วก็จะย่อยสลายไปเอง ส่วนขนาดถังก็ข้ึนอยู่กับหมู่บ้านจะด าเนินการ หากจะรองรับให้ 
พ่ีน้องในหมู่บ้านน าขยะมาทิ้งได้เป็นจ านวนมากก็ควรจะใช้ถังที่มีขนาดใหญ่ อยู่ที่ทาง 
หมู่บ้านจะบริหารจัดการ 

   - เรื่อง ธนาคารน้ าใต้ดิน อบต. ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมา อบต. 
บัวใหญ่ ก็ได้ท าเป็นโครงการตัวอย่าง ว่าจะสามารถระบายน้ าได้ดีหรือไม่ ซึ่ง อบต.บัวใหญ่  
รณรงค์อยากให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านด าเนินการอาสาแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยการ 
พ่ึงพาตนเอง เพราะท่ีผ่านมา อบต.บัวใหญ่ ได้ด าเนินการจัดท าโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  
โดยให้วิทยากรมาอบรมและให้ความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ลงพื้นที่สาธิตในการ 
จัดท าโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเป็นตัวอย่างแล้ว รหัสหมู่บ้านใดสนใจที่จะด าเนินโครงการ 
เราก็จะให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ลงไปให้ค าแนะน าได้ ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นายอรุณ  ใจสูงเนิน - ขอสอบถามเกี่ยวกับ เรื่อง ในวันที่จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสะอาด สมาชิกสภาฯ 
 (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3) ต้องเข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ 
 
 






